

รายงานผลการดำเนินการจัดการจัดความรู้ รอบ 9 เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน	ประเด็นความรู้	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พันธกิจด้านการวิจัย 1. การเขียนบทความวิทยุศาสตร์และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่	บุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. บุคลากรสายวิชาการจำนวน 20 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 4 คน	โครงการคลินิกวิจัยจำนวน 4 ครั้ง โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตุล ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2559 หัวข้อศาสตร์และศิลปะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2559 หัวข้อ การเขียนบทความวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2559 หัวข้อ การนำเสนอผลงานการเขียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครั้งที่ 4 วันที่ 27 เมษายน 2559 หัวข้อ การนำเสนอผลงานการเขียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่องการเขียนโครงการ	<u>แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</u> <u>แนวปฏิบัติที่ดี</u> เรื่องการเขียนบทความวิทยาศาสตร์และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ <u>การนำไปใช้</u> 1. อ.ดร.อภิชัย คุณิพงษ์ ได้เขียนบทความผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบของการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ASTC2016 : The 4 <sup>th</sup> Academic Science and Technology Conference 2016 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ความรู้ ที่สนใจ และพฤติกรรมของผู้ปกครองต่อการดูแลสุขภาพของปากเด็กก่อนวัยเรียน 2. อ.วิมลรัตน์ ถนอมศรีพิเศษชัยได้เขียนบทความผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบของการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ASTC2016 : The 4 <sup>th</sup> Academic Science and Technology Conference 2016 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

หน่วยงาน	ประเด็นความรู้	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หมายเหตุ
			ขอทุนวิจัยและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	<p>4-6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก</p> <p>3. อ.พิชิตดา เตชบุญญ์ ได้เขียนบทความผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบของการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ASTC2016 : The 4<sup>th</sup> Academic Science and Technology Conference 2016 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในหมู่บ้านเมอร์วิลล่า หมู่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี</p> <p>4. อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ ได้เขียนบทความผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบของการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ASTC2016 : The 4<sup>th</sup> Academic Science and Technology Conference 2016 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาศาสาศาสตรบัณฑิตศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>

หน่วยงาน	ประเด็นความรู้	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หมายเหตุ
	<p>พัฒนารกิจด้านการผลิตบัณฑิต</p> <p>2. การขอผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์</p>	<p>บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคนิโณโลยีและผู้สนใจ</p> <p>1. บุคลากรสายวิชาการจำนวน 30 คน</p>	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม</p>	<p><b>มอบปฏิบัติการที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</b></p> <p>แนวทางการปฏิบัติการขอผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์</p> <p><b>การนำไปใช้</b></p> <p>1.อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ได้ขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)</p> <p>2.ผศ.ดร.ศศมล ผาสุขได้ขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)</p>